

Số: *1832* /QĐ-BCĐ

Quảng Trị, ngày *06* tháng 9 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị**

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 04/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của liên Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2010;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2010-2020 theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2010-2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVTU, TT/HĐND (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- VP Điều phối Chương trình;
- Lưu: VT, NN.

**TRƯỜNG BAN
CHỦ TỊCH UBND TỈNH**



Nguyễn Đức Cường

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO
CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH QUẢNG TRỊ, GIAI ĐOẠN 2010-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1832/QĐ-BCĐ ngày 06 tháng 9 năm 2011 của Trường ban Chỉ đạo
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị)



TT	Thành viên Ban Chỉ đạo	Nội dung phụ trách	Địa bàn xã phụ trách
1	<p>Trưởng ban Chỉ đạo:</p> <p>Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Cường</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các hoạt động của Ban Chỉ đạo. - Phối hợp với các cơ quan Trung ương, Ban chỉ đạo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và PTNT trong việc chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. - Chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. - Phân công, phân cấp cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định tại Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 04/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị. 	<p>Phụ trách chung</p>
2	<p>Phó trưởng Ban Thường trực: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về các mặt: - Điều phối các hoạt động chung của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và kế hoạch xây dựng nông thôn mới của BCD tỉnh đã được phê duyệt. - Chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra giám sát tình hình thực hiện Chương trình của các sở, ban ngành và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ đã phân công. - Báo cáo Trưởng ban và UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện các nội dung của chương trình. 	

3	Thường trực Ban chỉ đạo	08 xã điểm của tỉnh
3.1 Phó trưởng ban: Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Nguyễn Văn Bài	<ul style="list-style-type: none"> - Giúp Trưởng ban trực tiếp điều hành các nội dung hoạt động chương trình do Trưởng ban phân công. - Giúp Ban chỉ đạo tình chi đạo thực hiện Chương trình; chủ trì và phối hợp với các sở, ban ngành liên quan xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình báo cáo UBND tỉnh đề tổng hợp trình các bộ, ngành Trung ương; đề xuất phân bổ vốn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. - Trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tình hình các nội dung thuộc trách nhiệm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh. - Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung liên quan của ngành, lĩnh vực có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh và địa bàn các xã phụ trách về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo. - Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Văn phòng thường trực điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 	<ul style="list-style-type: none"> - 02 xã: Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh và xã Gio Phong, huyện Gio Linh
3.2 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ban ngành có liên quan cân đối và phân bổ vốn đầu tư phát triển, nhằm lồng ghép các nguồn vốn của Chương trình và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. - Phối hợp với các Sở, Ban ngành đề xây dựng và rà soát, bổ sung, điều chỉnh các cơ chế chính sách thuộc Chương trình. - Hướng dẫn thực hiện nội dung: Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn và các lĩnh vực ngành phụ trách. - Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình triển khai thực hiện 	<ul style="list-style-type: none"> - 04 xã: Thuận, A Dơi, Ba Tầng, huyện Hướng Hoá và xã Mò Ô, huyện Đakrông

		<p>các nội dung liên quan của ngành, lĩnh vực có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh và địa bàn các xã phụ trách về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo.</p> <p>- Thực hiện các nhiệm vụ khác do <u>Trường ban phân công</u>.</p>	
3.3	<p>Giám đốc Sở Tài chính</p>	<p>- Chu trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định vốn từ ngân sách đối với từng nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.</p> <p>- Chịu trách nhiệm hướng dẫn cơ chế tài chính các nguồn vốn phù hợp với các đề án, dự án của Chương trình; giám sát chi tiêu; tổng hợp quyết toán kinh phí Chương trình; cơ chế lồng ghép các nguồn vốn.</p> <p>- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung liên quan của ngành, lĩnh vực có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh và địa bàn các xã phụ trách về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo.</p> <p>- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường ban phân công.</p>	<p>- 04 xã: Triệu Trách, huyện Triệu Phong và xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, xã Cam Thanh, Cam Tuyên, huyện Cam Lộ</p>
3.4	<p>Giám đốc Sở Xây dựng</p>	<p>- Hướng dẫn thực hiện nội dung: Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường; Phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn toàn tỉnh.</p> <p>- Chịu trách nhiệm hướng dẫn xây dựng các đề án, dự án liên quan thuộc lĩnh vực của ngành đề thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.</p> <p>- Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương hoàn thành quy hoạch ở các xã theo tiêu chí nông thôn mới.</p> <p>- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung liên quan của ngành, lĩnh vực có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh và địa bàn các xã phụ trách về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo.</p> <p>- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường ban phân công.</p>	<p>- 04 xã: Cam Thủy, Cam An, Cam Hiếu, huyện Cam Lộ và xã Hải Lệ, Thị xã Quảng Trị</p>

4	Thành viên Ban chỉ đạo	109 xã còn lại
4.1	<p style="text-align: center;">Chánh Văn phòng UBND tỉnh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giúp Trưởng ban đôn đốc các Sở, Ban ngành và các địa phương thực hiện nhiệm vụ được phân công. - Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình bảo cáo UBND tỉnh đề trình bộ, ngành Trung ương. - Tổ chức các cuộc họp của Ban chỉ đạo và ra thông báo ý kiến kết luận của Trưởng ban chỉ đạo sau mỗi cuộc họp. - Chi đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung liên quan của ngành, lĩnh vực có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh và địa bàn các xã phụ trách về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 	<ul style="list-style-type: none"> - 07 xã: Tân Liên, Tân Lập, Tân Thành, Tân Long, Hương Lộc, xã Thanh, Xã Húc, huyện Hương Hoá
4.2	<p style="text-align: center;">Giám đốc Sở Giao thông vận tải</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn thực hiện nội dung: Hoàn thiện đường giao thông đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã và hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh. - Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình của ngành báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh. - Chịu trách nhiệm hướng dẫn xây dựng các đề án, dự án liên quan đề thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. - Chi đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung liên quan của ngành, lĩnh vực có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh và địa bàn các xã phụ trách về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 	
4.3	<p style="text-align: center;">Giám đốc Sở Công Thương</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn thực hiện nội dung: Hoàn thiện hệ thống các công trình đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh. - Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình của ngành báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh. 	<ul style="list-style-type: none"> - 06 xã: Hương Hiệp, Triệu Nguyên, Ba Lòng, Hải Phúc, Đakrông, Ba Nang, huyện Đakrông

	<ul style="list-style-type: none"> - Chiu trách nhiệm hướng dẫn xây dựng các đề án, dự án liên quan đề thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. - Chi đạo, đơn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung liên quan của ngành, lĩnh vực có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh và địa bàn các xã phụ trách về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường ban phân công. 	
4.4	<p style="text-align: center;">Giám đốc Sở Y tế</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn thực hiện nội dung: Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về y tế trên địa bàn toàn tỉnh. - Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình của ngành báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh. - Chủ trì, hướng dẫn dân thực hiện đề án: Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia trong lĩnh vực về y tế, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới. - Chiu trách nhiệm hướng dẫn xây dựng các đề án, dự án liên quan đề thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. - Chi đạo, đơn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung liên quan của ngành, lĩnh vực có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh và địa bàn các xã phụ trách về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường ban phân công. 	<ul style="list-style-type: none"> - 06 xã: Linh Thượng, Vĩnh Trường, Hải Thái, Trung Sơn, Gio Châu, Trung Giang, huyện Gio Linh
4.5	<p style="text-align: center;">Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn thực hiện nội dung: Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh. - Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình của ngành báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh. - Chủ trì, hướng dẫn thực hiện đề án: Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới. 	<ul style="list-style-type: none"> - 06 xã: Vĩnh Hà, Vĩnh Sơn, Vĩnh Chấp, Vĩnh Long, Vĩnh Ô, Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh

	<ul style="list-style-type: none"> - Chịu trách nhiệm hướng dẫn xây dựng các đề án, dự án liên quan để thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. - Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung liên quan của ngành, lĩnh vực có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh và địa bàn các xã phụ trách về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. - Hướng dẫn thực hiện nội dung: Hoàn chỉnh trụ sở xã và các công trình phụ trợ trên địa bàn toàn tỉnh. - Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình của ngành báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh. - Chủ trì, hướng dẫn thực hiện nội dung: Tổ chức đào tạo cán bộ đạt chuẩn theo quy định của Bộ Nội vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới. - Chủ trì, hướng dẫn thực hiện nội dung: Ban hành chính sách khuyến khích, thu hút cán bộ trẻ đã được đào tạo, đủ tiêu chuẩn về công tác ở các xã, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để nhanh chóng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ở các vùng này. 	
4.6	<p style="text-align: center;">Giám đốc Sở Nội vụ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trì, hướng dẫn thực hiện nội dung: Bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu xây dựng nông thôn mới. - Chịu trách nhiệm hướng dẫn xây dựng các đề án, dự án liên quan để thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. - Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung liên quan của ngành, lĩnh vực có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh và địa bàn các xã phụ trách về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 	<p>-06 xã: Gio Thành, Gio Việt, Gio Quang, Gio Hoà, Linh Hải, Gio Mai, huyện Gio Linh</p>

4.7	<p>Giám đốc Sở Lao động - Thương và Xã hội</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn thực hiện nội dung: Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thúc đẩy đưa công nghiệp vào nông thôn, giải quyết việc làm và chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động nông thôn. - Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình của ngành báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh. - Hướng dẫn thực hiện nội dung: Thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại huyện Dakrông (Nghị quyết 30³ của Chính phủ) theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. - Hướng dẫn thực hiện nội dung: Tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo. - Hướng dẫn thực hiện nội dung: Thực hiện các chương trình an sinh xã hội. - Chiu trách nhiệm hướng dẫn xây dựng các đề án, dự án liên quan để thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. - Chi đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung liên quan của ngành, lĩnh vực có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh và địa bàn các xã phụ trách về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 	<p>-06 xã: Vĩnh Khê, Vĩnh Thạch, Vĩnh Thành, Vĩnh Thủy, Vĩnh Tân, Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh</p>
4.8	<p>Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ trì, hướng dẫn thực hiện nội dung: Thực hiện thông tin và truyền thông nông thôn, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới. - Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình của ngành báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh. - Chiu trách nhiệm hướng dẫn xây dựng các đề án, dự án liên quan để thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. - Chi đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung liên quan của ngành, lĩnh vực có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh và địa bàn các xã phụ trách về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo. 	<p>- 06 xã: Hải Phú, Hải Quý, Hải Xuân, Hải Vĩnh, Hải Ba, Hải Quế, huyện Hải Lăng</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 	
4.9	Giám đốc Công an Tỉnh	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ trì, hướng dẫn thực hiện nội dung: Ban hành nội quy, quy ước làng xóm về trật tự, an ninh, phòng, chống các tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu. - Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình của ngành báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh. - Chủ trì hướng dẫn thực hiện nội dung xây dựng khu dân cư, thôn, xã, trường học, cơ quan, doanh nghiệp An toàn về an ninh, trật tự. - Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn thực hiện nội dung: Điều chỉnh và bổ sung chức năng, nhiệm vụ, thực hiện chế độ chính sách cho lực lượng Công an xã, đề tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng này hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn theo yêu cầu xây dựng nông thôn mới. - Chiu trách nhiệm hướng dẫn xây dựng các đề án, dự án liên quan để thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. - Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung liên quan của ngành, lĩnh vực có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh và địa bàn các xã phụ trách về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 	<ul style="list-style-type: none"> - 06 xã: Triệu Thành, Triệu Giang, Triệu Thượng, Triệu Long, Triệu Đông, Triệu Đại, huyện Triệu Phong
4.10	Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chính sách tín dụng của các ngân hàng tham gia thực hiện chương trình. - Chiu trách nhiệm hướng dẫn xây dựng các đề án, dự án liên quan để thực hiện chính sách tín dụng theo yêu cầu của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. - Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung liên quan của ngành, lĩnh vực có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh và địa bàn các xã phụ trách về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 	<ul style="list-style-type: none"> -06 xã: Hải Thiên, Hải Thọ, Hải Lâm, Hải Trường, Hải Sơn, Hải Chánh, huyện Hải Lăng

<p>4.11</p> <p>Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ trì hướng dẫn xây dựng đề án, các dự án và kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh với nội dung hợp phân đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tổ chức thực hiện. - Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình của ngành báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh. - Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện nội dung: Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. - Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn thực hiện nội dung Bảo vệ môi trường sinh thái ở địa bàn nông thôn. - Chi đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung liên quan của ngành, lĩnh vực có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh và địa bàn các xã phụ trách về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 	<p>-07 xã: Hương Lập, Hương Việt, Hương Sơn, Hương Phùng, Hương Linh, Hương Tân, Tân Hợp, huyện Hương Hoá</p>
<p>4.12</p> <p>Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình của ngành báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh. - Chịu trách nhiệm hướng dẫn xây dựng các đề án, dự án liên quan để thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. - Chi đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung liên quan của ngành, lĩnh vực có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh và địa bàn các xã phụ trách về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 	<p>-06 xã: Triệu Hoà, Triệu Trung, Triệu Sơn, Triệu Tài, Triệu Phước, Triệu Ai, huyện Triệu Phong</p>

<p>4.13</p> <p>Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện trong chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các Chương trình, chính sách, đề án, dự án hỗ trợ đầu tư ở vùng dân tộc thiểu số đáp ứng mục tiêu xây dựng nông thôn mới. - Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình của ngành báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh. - Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc, chính sách đặc thù, các chương trình, dự án, đề án phát triển vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; tiêu chí phân định vùng dân tộc theo trình độ phát triển, tiêu chí thành phần dân tộc, tiêu chí về chuẩn đời nghèo đói với vùng dân tộc thiểu số; xây dựng chính sách đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số đáp ứng mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số. - Phối hợp trong kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện các nội dung liên quan về công tác Dân tộc trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới. - Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung liên quan của ngành, lĩnh vực có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh và địa bàn các xã phụ trách về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 	<p>-06 xã: Tà Long, Húc Nghi, Tà Rút, A Ngo, A Bung, A Vao, huyện Đakrông</p>
<p>4.14</p> <p>Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ban ngành liên quan triển khai thực hiện phong trào vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới. - Tham mưu đề xuất Ban chỉ đạo nội dung xây dựng, củng cố, nâng cao công tác tuyên truyền ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu về vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. - Chủ trì, triển khai đề án “Nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”. - Phối hợp với Sở Nội vụ, Công an tỉnh, các địa phương triển khai hướng dẫn 	<p>-06 xã: Vinh Hiền, Vinh Nam, Vinh Hoà, Vinh Trung, Vinh Giang, Vinh Kim, huyện Vinh Linh</p>

		<p>xây dựng nội dung đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và xây dựng đời sống văn hoá ở khu vực nông thôn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung liên quan của ngành, lĩnh vực có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh và địa bàn các xã phụ trách về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 	
4.15	Bí thư Đoàn Thanh niên CS HCM tỉnh	<ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu đề xuất Ban Chỉ đạo nội dung xây dựng, củng cố, nâng cao công tác tuyên truyền ở cơ sở về nội dung xây dựng nông thôn mới. - Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở, ban ngành liên quan triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới. - Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung liên quan của ngành, lĩnh vực có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh và địa bàn các xã phụ trách về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 	<p>-06 xã: A Xing, A Túc, xã Xy huyện Hướng Hoá và xã: Cam Thành, Cam Chinh, Cam Nghĩa huyện Cam Lộ</p>
4.16	Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh	<ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu đề xuất Ban chỉ đạo nội dung xây dựng, củng cố, nâng cao công tác tuyên truyền ở cơ sở về nội dung xây dựng nông thôn mới. - Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở, ban ngành liên quan triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới. - Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung liên quan của ngành, lĩnh vực có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh và địa bàn các xã phụ trách về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 	<p>- 05 xã: Triệu Độ, Triệu Thuận, Triệu Vân, Triệu Lăng, Triệu An, huyện Triệu Phong</p>

4.17	<p>Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu đề xuất Ban chỉ đạo nội dung xây dựng, củng cố, nâng cao công tác tuyên truyền ở cơ sở về nội dung xây dựng nông thôn mới. - Phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở, ban ngành liên quan triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới. - Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung liên quan của ngành, lĩnh vực có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh và địa bàn các xã phụ trách về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 	<ul style="list-style-type: none"> -06 xã: Hải Tân, Hải Hoà, Hải An, Hải Khê, Hải Dương, Hải Thành, huyện Hải Lăng
4.18	<p>Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu đề xuất Ban chỉ đạo nội dung xây dựng, củng cố, nâng cao công tác tuyên truyền ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu về vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. - Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của Hội. - Phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ban ngành liên quan triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới. - Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung liên quan của ngành, lĩnh vực có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh và địa bàn các xã phụ trách về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 	<ul style="list-style-type: none"> - 06 xã: Trung Hải, Gio Sơn, Gio An, Gio Mỹ, Gio Bình, Gio Hải, huyện Gio Linh